

Bài 4: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Báo chí cách mạng với sứ mệnh khơi dậy khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới

17:08 21/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu, người cha già dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới, người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng, người sáng lập, đào tạo, rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã để lại di sản, kho tàng lý luận vô giá cho nền báo chí nước nhà và đã được vận dụng trong chặng đường gần thế kỷ qua. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh theo dòng chảy lịch sử dân tộc và phát triển trong kỷ nguyên mới. Với sứ mệnh tiên phong của mình, báo chí góp phần thực hiện khát vọng lớn, giấc mơ lớn, tạo nên sức mạnh tinh thần dân tộc. Sức mạnh đó có sự đóng góp tích cực của báo chí cách mạng, khơi dậy tinh thần dân tộc trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.



Sứ mệnh báo chí trong thời đại mới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình sáng tạo vĩ đại, đó là tìm đường cứu nước, mở đường và dẫn lối cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi bước đi

của Người đều gắn liền với những quyết định trọng đại, những mốc son lịch sử trong các chặng đường cách mạng, trong chặng đường đó có dấu chân của người làm báo cách mạng Việt Nam. Cách đây gần thế kỷ, kể từ ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập số báo đầu tiên, dấu mốc đầu tiên cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp hoạt động cách mạng, báo chí trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà. Gần một trăm năm qua, trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta đã luôn xác định báo chí là một mặt trận, là công cụ sắc bén trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và văn hoá.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều định hướng xây dựng cho nền báo chí cách mạng nước nhà. Người cho rằng: Nhà báo cũng phải là chiến sĩ cách mạng, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động. Điều lớn nhất kết tụ khát vọng của Người được để lại trong Di chúc đó là: “Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Khi nói chuyện với đội ngũ người làm báo ở Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam tháng 9-1962, Người nói: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của họ”. Trong thư gửi anh em văn hoá và trí thức Nam bộ ngày 25-5-1947, Người viết: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân làm chủ. Người làm báo từ trung ương đến địa phương đều là đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân... Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí vừa là một bộ phận cấu thành văn hoá, vừa là phương tiện xây dựng, truyền bá văn hoá; vừa là đội quân tiên phong trong công tác tư tưởng. Người sớm nhận ra vai trò và tác động to lớn của báo chí trong đấu tranh xã hội và cho rằng trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị, thì không thể có phong trào gọi là chính trị. Đối với Người, chức năng, nhiệm vụ của báo chí là “tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục, tổ chức dân chúng” bằng phương tiện thông tin và các thủ pháp nghề nghiệp.

Lịch sử báo chí cũng như lịch sử của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, mỗi khi gặp khó khăn, ý chí và tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam rất cao. Thực tiễn cho thấy, sự đoàn kết, ý chí mãnh liệt của người Việt Nam vượt qua rất nhiều cuộc khủng hoảng trong quá khứ. Ngày nay, báo chí có mặt trong mọi cuộc sống thường ngày, tích cực nêu gương người tốt việc tốt và cả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Báo chí trở thành một lực lượng quan trọng tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, sinh hoạt văn hóa trong đời sống tinh thần. Trách nhiệm xã hội của nhà báo chính là cách làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đến nay luôn có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với đội ngũ người làm báo trong thời đại mới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời chiến đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc, vì chủ nghĩa xã hội của Người mãi mãi soi sáng, dẫn dắt dân tộc ta tiến về phía trước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

Báo chí đã và đang tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quần chúng, vừa là diễn đàn tin cậy của quần chúng nhân dân. Nhân dân tin tưởng, đặt niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng báo chí. Báo chí cách mạng thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó cũng là sứ mệnh mới của người tiên phong, là trọng trách, là nhiệm vụ cao cả của báo chí cách mạng, để từ đó góp phần khơi dậy khát vọng lớn, giấc mơ lớn của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và sự tiến bộ xã hội.

Phát huy hơn nữa sức mạnh báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số



Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số" do Tạp chí Người Làm Báo tổ chức tháng 3/2023_Ảnh: TL

Xã hội càng phát triển, đặc biệt trong kỷ nguyên số, thì báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của mỗi quốc gia, dân tộc. Báo chí không chỉ là công cụ quan trọng trong hoạt động cách mạng, mà báo chí còn là vũ khí sắc bén thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Đó vừa là niềm vinh dự lớn, vừa đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm nặng nề đối với những người làm báo trong tình hình mới cần phải có:

Một là, gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng chặng đường lịch sử đấu tranh kiên cường của Đảng ta, dân tộc ta. Từ trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến ngày nay, báo chí trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận kinh tế, văn hoá, tư tưởng, ngoại giao, an ninh, quốc phòng... nhiều tác phẩm báo chí đã trở thành " bản tuyên ngôn", "lời hịch cách mạng", "tiếng chuông cảnh tỉnh", "tiếng gọi non sông"... kêu gọi đồng bào cả nước ra trận và thời nay thì hãy say lao động sản xuất. Từ trong máu lửa chiến tranh, đến mặt trận kinh tế, nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh, tô thêm vào trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng anh hùng.

Hai là, báo chí trong thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước. Có

thể nói, chưa bao giờ lực lượng báo chí, những người cầm bút hùng hậu như hiện nay. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Năm 2023, cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508. Cho thấy, đội ngũ người báo đã được đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư một cách bài bản cả về trình độ chuyên môn lý luận và nghiệp vụ. Có thể thấy rằng, ngày nay, những người làm báo cách mạng đã thực sự trở thành những vị trí quan trọng, như những “con chim báo bão”, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh và bài trừ sai trái, bảo vệ chân lý, góp phần định hướng dư luận xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua chất lượng nội dung thông tin báo chí hàng ngày, hàng giờ phản ánh mọi mặt của đời sống và đáp ứng tốt, kịp thời mọi nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của công chúng.

Ba là, công tác quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 là một đề án lớn thực hiện kéo dài qua nhiều năm qua, dựa trên Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của đề án là sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử. Xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong kỷ nguyên số.

Ngày 6/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký vào quyết định số 348/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược xác định việc chuyển đổi số báo chí nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Qua đó, làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin báo chí trên không gian mạng.

Bốn là, chuyển đổi số báo chí, tạo nguồn thu mới, sẽ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số về báo chí truyền thông. Mục tiêu đến năm 2025, sẽ có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số. Trên 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa hoạt động; khoảng 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên

tiến, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số, báo chí đa nền tảng, báo chí đa phương tiện.

Chiến lược đến năm 2025, các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu. Bên cạnh đó, 100% các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí hoặc có khoa báo chí cập nhật các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số. Đến năm 2025, mục tiêu đặt ra là 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí; 100% cơ quan báo chí điện tử có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin; hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số. Trên 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo xu hướng báo chí số.

Năm là, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, được xác định phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên số.



Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số" do Tạp chí Người Làm báo tổ chức tháng

Thực tế cho thấy, sự di chuyển dịch từ “thế giới thực” sang “thế giới số” là sự di chuyển vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc di chuyển này, thách thức lớn luôn đi song hành với cơ hội lớn. Công nghệ số, chuyển đổi số và báo chí truyền thông số có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự chuyển đổi này. Nhưng nếu báo chí là phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lan toả năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá vươn lên, thì báo chí đã nhận về mình một sứ mệnh mới, sứ mệnh của người tiên phong. Bất kỳ quốc gia nào hoá rỗng, thì đều là dựa vào sức mạnh tinh thần nội sinh của mình. Mà sức mạnh này chỉ được kích hoạt khi quốc gia có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn. Dự thảo Đại hội XIII của Đảng cũng đã đặt ra khát vọng này. Nhiệm vụ của báo chí là khơi dậy khát vọng này ở tất cả mọi người dân Việt, và từ khát vọng này thành sức mạnh tinh thần, và từ sức mạnh tinh thần này thành hành động phát triển đất nước.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCHTW khóa XIII phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại trong tình hình mới

Chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo và tương lai của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng phải là sự phát triển mang tính đột phá. Đột phá ở chỗ, nó đưa mọi hoạt động lên môi trường số, toàn dân và toàn diện. Và đó là tương lai của ứng dụng Công nghệ thông tin, tức là chuyển đổi số. Chỉ trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc và toàn diện đó, mới có thể xây dựng, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả, thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông" cần phải thực hiện:

Một là, để xây dựng, nâng cao chất lượng báo chí, điều kiện đầu tiên và tiên quyết phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp. Báo chí là công việc đòi hỏi người làm báo phải có tư duy nhạy bén, có sự nhạy cảm và bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực phân tích, đánh giá đúng và trúng những vấn đề đang diễn ra và dự báo xu hướng vận động trong đời sống xã hội; người làm báo phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với thời cuộc, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, tiệm cận với báo chí, truyền thông quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của người làm báo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, trước yêu cầu mới của kỷ nguyên số, "báo chí kiến tạo", "báo chí giải pháp" đang trở thành xu hướng tất yếu. Những mô hình báo chí này sẽ đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng thể hiện rõ tính định hướng, đề cao sứ mệnh, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước khẳng định vị trí của mình. Với tinh thần Đại hội XIII của Đảng, nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ có những bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Với sứ mệnh vẻ vang, bước đi tiên phong của mình, báo chí cách mạng đã, đang và mãi mãi đồng hành cùng vận mệnh dân tộc đi cùng đất nước tới tương lai rộng mở ở phía trước.

Ba là, báo chí góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời chính trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước mà báo chí và đội ngũ những người làm báo nước ta không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có nhiều loại hình báo chí với đội ngũ những người cầm bút hùng hậu như hiện nay. Nhìn lại chặng đường một thế kỷ

qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những đóng góp to lớn và sự phát triển, trưởng thành của Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhà báo cách mạng lại càng phải có bản lĩnh cách mạng, giữ vững vai trò định hướng thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. Nói cách khác, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, dấn thân, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; là tinh thần tự đổi mới, tự hoàn thiện chính bản thân mình.

Bốn là, báo chí cách mạng nước nhà phải là binh chủng, lực lượng đặc biệt, xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc. Phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, báo chí nước nhà đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới.

Năm là, để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, báo chí cần tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình mới. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ. Trong bối cảnh đó, báo chí thêm một lần khẳng định là binh chủng hùng hậu, xung kích thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn và phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch; tăng cường đấu tranh với các biểu hiện suy thoái...

Sáu là, sứ mệnh tiên phong của báo chí trong thời kỳ nào cũng là xây dựng, góp phần phản ánh trung thực thông tin của đời sống xã hội, cung cấp tri thức hữu ích cho công chúng, là tiếng nói cầu nối giữa người dân với Đảng- Nhà nước, tạo diễn đàn nhiều tiếng nói để mọi người hiểu nhau. Và chúng ta thấy có những giá trị của báo chí không chỉ có trong thời kỳ chiến tranh, thời kỳ đầu đổi mới, mà đặc biệt nó còn được thể hiện trong báo chí thời đại mới, Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.



Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin và ước vọng phát triển

MỘT MÙA XUÂN MỚI ĐANG VỀ, LAN TỎA KHẮP PHỐ
PHƯỜNG, THÔN XÓM TRÊN DẢI ĐẤT HÌNH CHỮ S THÂN YÊU.
MÙA XUÂN DANG ĐANG TRON NIỀM TIN, MÙA XUÂN CỦA
ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NHÂN DÂN
ẨM NO, HẠNH PHÚC.

Báo chí cách mạng Việt Nam - Niềm tin và ước vọng phát triển cùng đất nước

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Luật Báo chí, Quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025, kỷ niệm tròn 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).

Tựu chung, sự phát triển 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, gần 40 năm đổi mới đất nước, với những chủ trương, định hướng, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức. Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện sứ mệnh, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, mục tiêu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới, giai đoạn mới và tình hình mới.



Toàn cảnh Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025)_Ảnh: TL

Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, vừa là yêu cầu đặt ra, vừa là mục tiêu phấn đấu đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn trước mắt và lâu dài đối với lĩnh vực báo chí truyền thông. Báo chí luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng đó là nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay cùng những người làm báo cả nước đã luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng lớn mạnh, luôn đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.



Một câu chuyện mới sẽ được viết nên trong trang sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng cùng với lịch sử của dân tộc và đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ góp phần khơi dậy khát vọng đó. Đó là sứ mệnh mới, khát vọng mới, giấc mơ lớn thì tạo thành sức mạnh tinh thần dân tộc. Sức mạnh tinh thần thì sẽ tạo lên sức mạnh vật chất. Để thực hiện khát vọng của mình thì đội ngũ người làm báo thường xuyên phải bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ để đạt được khát vọng đó. Năm 2023 với nhiều thành tựu đáng tự hào, và năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Điều này đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí phát huy hơn nữa những kết quả trong năm 2023; khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế nhằm “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có những giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nói đến giấc mơ đó là khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng sánh vai với các cường quốc năm châu. Việt Nam trở thành một nước XHCN phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 khi nước Việt Nam kỷ niệm tròn 100 năm, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2-9-1945./.

TS Hoàng Anh Tuấn

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

(1) *Những lời Bác dạy, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1975, tr.43.*

(2) *Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2005 tập 5, tr.251,252*

(3) *Đảng Cộng sản Việt Nam: “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr.146, 142.*

(4) *Nguyễn Phú Trọng: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tạp chí Cộng sản, số 949 (9-2020).*

(5) *Phạm Hồng Chung: “Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh”, ngày 13/9/2021, lyluanchinhtri.vn*

(6) Phạm Đông “Sứ mệnh người làm báo trong thời đại mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”

21/06/2022, laodong.vn.

(7) Tạ Ngọc Tấn “Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí”, Cục xuất bản, Hà Nội 1995, tr. 23

(8) Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông: “Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam” (1925 - 2010), Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2010, tr.32, 227.

(9) Trần Thị Vui “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Lý luận chính trị. (2022).

(10) Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển nền báo chí Việt Nam cách mạng và chuyên nghiệp”, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, H, 2011

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bai-4-viet-nam-thoi-dai-ho-chi-minh-bao-chi-cach-mang-voi-su-menh-khoi-day-khat-vong-dan-toc-trong-ky-nguyen-moi>